

Trích lời phát biểu của bác sĩ Lê Cự, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Phú Khánh, tại lễ bế giảng khóa "Liệu pháp phản xạ thần kinh" tại Nha Trang ngày 16/8/1989.

Lớp học hôm nay lúc đầu, chúng ta chỉ dự kiến 60 học viên thôi nhưng cuối cùng đã lên tới 84 học viên, với nhiều màu sắc: Bác sĩ, Y sĩ, Y tá, Cán sự, Lương y, cũng có nhiều học viên chưa tham gia trong ngành y tế. Nhưng xem kết quả báo cáo thì thấy có 42 học viên đạt xuất sắc, 42 học viên giỏi. Giáo sư Đỗ Đình Hồ cũng đã khen lớp này có những ưu điểm đặc biệt so với 8 lớp trước đây về Liệu pháp phản xạ thần kinh.

Phương pháp điều trị không dùng thuốc của bà Lê Thị Thu Cúc là một phương pháp chữa bệnh có ý nghĩa lớn về kinh tế xã hội. Vì phương pháp này có mấy cái dễ: Dễ hiểu, dễ học, dễ làm, ít tốn kém, không dùng đến con dao, cái kéo, không dùng đến cây kim, sợi chỉ, đến thuốc men. Ai cũng có thể học được và làm được. Rất là dễ phổ cập đại chúng mà chúng ta thấy là một phương pháp chữa được nhiều bệnh, trong đó có một số bệnh khó mà ta gọi là nan y. Phải nói rằng, có bệnh mà với trình độ, khả năng của Y học hiện nay của nước ta, Tỉnh ta cũng như ở trên thế giới cũng có phần kiêng nể.

Tôi có theo dõi hai bệnh nhân mù. Lúc bệnh nhân mới đến, thật là tôi có nói với chị Cúc, chúng ta phải đầu hàng thôi, vì bệnh nhân bị viêm loét giác mạc: Trước lòng đen là một màng trắng hết, bệnh nhân thấy trời như một màu đen tối. Tôi có nói với chị Cúc: "Nếu chị làm cho bệnh nhân ấy sáng được thì tôi là Nhà nước, tôi sẽ tặng chị một bằng anh hùng ngay". Mà rõ ràng kết quả đem lại như các đồng chí thấy.

Tôi đã trực tiếp kiểm tra bệnh nhân mù vào buổi chữa trị cuối cùng: Khi tôi không giơ bàn tay trước mặt bệnh nhân và hỏi chị có thấy cái gì không? Bệnh

Về tim mạch, về bệnh cao huyết áp thì chúng tôi thấy trước và sau điều trị có chuyển biến khá tốt, có thể nói huyết áp xuống khá rõ. Các bệnh nhân tim mạch được điều trị đều nhận thấy thoải mái dễ chịu hơn.

3. Chúng tôi thấy các bà, các chị đã thể hiện được tấm lòng nhân đạo cao cả. Thể hiện tấm lòng từ thiện và tình người trong tiếp xúc cũng như trong chữa bệnh. Làm việc say sưa miệt mài, quên cả mệt mỏi, quên cả tuổi tác. Những nụ cười, những cái hôn đã làm xúc động mọi người, và đã động viên người bệnh rất nhiều.

Phương pháp chữa bệnh này dựa trên cơ sở khoa học về giải phẫu và sinh lý thần kinh hiện đại, đã có công nghiên cứu ứng dụng và cải tiến để giản đơn hóa, dễ học, dễ làm và phục vụ được nhiều người. Chúng tôi phải nói rằng, phương pháp này có tính khoa học, có tính thừa kế và phát triển.

Chúng tôi nhận được một tập các nhận xét, phát biểu của người bệnh nhân đã được bà Cúc chữa trị, trong đó có những cán bộ cấp cao như đ/c Hà Huy Giáp, Trung tướng Lê Văn Tri, có những người là Giáo sư, Bác sĩ. Tất cả đều tỏ lòng biết ơn Bà Cúc đã hết lòng giúp đỡ họ trị được những chứng bệnh hiểm nghèo, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ.

Những lá thư, những lời nhận xét, những lời cảm ơn của bệnh nhân mà chúng tôi đã đọc càng củng cố thêm những đánh giá của chúng tôi là có cơ sở đúng đắn.

... Xin thay mặt tất cả anh chị em trong khoa, các đồng chí trong lớp học, trong Viện và những bệnh viện bạn, thay mặt cho 40 học viên và 50 bệnh nhân, xin chân thành một lần nữa cảm ơn sự có mặt của Bà Thu Cúc và Bà Thanh Tuyên, của chị Mười Ràng đã đến với khoa và với bệnh nhân chúng tôi, với tấm lòng thành và từ thiện vô cùng quý giá...